

Số: 147/BC-TT

Lào Cai, ngày 14 tháng 9 năm 2018

## BÁO CÁO

### **Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018, ước thực hiện cả năm 2018, dự kiến kế hoạch năm 2019**

Thanh tra tỉnh Lào Cai nhận được văn bản số 1854/SKH-THQH ngày 10/9/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai về việc xây dựng báo cáo phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2018, dự kiến kế hoạch năm 2019; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Thanh tra tỉnh báo cáo như sau:

#### **I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018**

##### **1. Công tác chỉ đạo, điều hành**

Căn cứ nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 và chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã xây dựng chương trình công tác năm 2018 nhằm triển khai thực hiện tốt các nội dung trọng tâm theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh. Qua đó phân công rõ trách nhiệm của từng phòng ban chuyên môn và lãnh đạo cơ quan, đã từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn cũng như các nhiệm vụ khác với tinh thần làm việc là nêu cao ý thức trách nhiệm từng cá nhân và đặc biệt của người đứng đầu trong công tác quản lý, đồng thời tăng cường sự chủ động phối hợp của các phòng nghiệp vụ trong việc thực thi nhiệm vụ và theo kế hoạch được giao.

Thanh tra tỉnh nghiêm túc thực hiện chế độ hội họp theo quy chế. Các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của Thanh tra tỉnh đều đưa ra bàn bạc dân chủ. Các cuộc họp định kỳ được sắp xếp hợp lý, nội dung thiết thực. Tổ chức tốt các hội nghị chuyên đề theo kế hoạch. Các nội dung cần triển khai sau cuộc họp thông qua kết luận của người chủ trì đã được tiếp thu, thực hiện nghiêm túc.

##### **2. Công tác ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai, đôn đốc và tổ chức thực hiện**

9 tháng đầu năm 2018, Thanh tra tỉnh đã tổ chức rà soát và ban hành hệ thống các quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thi đua khen thưởng... các văn bản đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, chỉ đạo công tác thanh tra được thực hiện thường xuyên. Việc tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được tiến hành hiệu quả; ngoài ra, đối với các nội dung chuyên đề khác thuộc chức năng nhiệm vụ của ngành Thanh tra, Thanh tra tỉnh cũng đã chủ động tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước về lĩnh vực này trên địa bàn toàn tỉnh.



### **3. Chỉ đạo về công tác nghiệp vụ và công tác khác**

#### *a. Công tác thanh tra*

Ngay từ đầu năm, lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố tập trung triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra theo kế hoạch đã được thủ trưởng phê duyệt. Trong đó cần chú ý đảm bảo tiến độ triển khai các cuộc thanh tra, chú trọng phát hiện đánh giá trách nhiệm thực thi công vụ của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được thanh tra, chú trọng phát hiện các sai phạm để kết luận kiến nghị xử lý, yêu cầu khắc phục.

Thanh tra tỉnh đã triển khai thực hiện 39 cuộc, theo kế hoạch là 35 cuộc và đột xuất UBND tỉnh giao là 04 cuộc, tính đến thời điểm báo cáo đạt 97% so với Kế hoạch được giao. Đã ban hành báo cáo, kết luận 31 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm quy định về kế toán tài chính, chế độ thuế, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản... với số tiền là: 28.519 triệu đồng, trong đó yêu cầu thu hồi nộp ngân sách (qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh) số tiền: 28.108 triệu đồng, đến thời điểm báo cáo đã thu được: 17.183 triệu đồng; yêu cầu các đơn vị thực hiện giảm trừ khi quyết toán công trình, không được nghiệm thu giá trị qua thanh tra... số tiền: 416 triệu đồng.

#### *b. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo*

Tiếp tục công khai lịch tiếp công dân và tổ chức tiếp công dân thường xuyên đúng quy định, 9 tháng đầu năm Thanh tra tỉnh đã tiếp 42 lượt = 162 công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, đề nghị (giảm 12 lượt so với cùng kỳ năm ngoái).

Tiếp nhận tổng số 132 đơn (tăng 23 đơn so với cùng kỳ năm ngoái), trong đó: khiếu nại 41 đơn; tố cáo 30 đơn; kiến nghị, đề nghị 61 đơn. Qua phân loại có 25 đơn khiếu nại và 01 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh. Đã giải quyết xong 24/26 đơn khiếu nại, tố cáo, đạt 92,3%.

#### *c. Công tác phòng, chống tham nhũng*

Trong 9 tháng đầu năm, công tác PCTN, lãng phí đã được Thanh tra tỉnh quan tâm chú trọng thực hiện; cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh luôn có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững phẩm chất, đạo đức, không tham nhũng, tiêu cực, có ý thức phục vụ nhân dân, góp phần nâng, cao hiệu quả quản lý nhà nước, ổn định và phát triển kinh tế, xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Với chức trách nhiệm vụ được giao, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản, báo cáo theo đúng kế hoạch, ngoài ra Thanh tra tỉnh đã tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, thường xuyên từ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng tại cơ quan như (thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan và kê khai tài sản, thu nhập; thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; cải cách hành chính và công tác cán bộ; xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp...).

Tiếp tục tham mưu hướng dẫn các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác triển khai việc kê khai tài sản thu nhập theo đúng quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP



ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

*d. Công tác xây dựng lực lượng*

Thường xuyên quan tâm xây dựng lực lượng, tăng cường công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ trong ngành: Cử 01 cán bộ đi học lớp đối tượng 2 về ANQP, 01 cán bộ đi học lớp Cao cấp LLCT, 02 cán bộ tiếp tục đi học lớp Trung cấp LLCT; 03 cán bộ tiếp tục học lớp Thạc sỹ; cử 03 lãnh đạo học lớp lãnh đạo quản lý, 01 cán bộ học lớp bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2018; 01 cán bộ học lớp đảng viên mới; 01 cán bộ học lớp CV, 04 cán bộ học lớp CVC; 10 cán bộ tham gia DQTV; cử 10 cán bộ trong ngành đi học TTV, 01 cán bộ đi học TTVC; trình Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm vào ngạch TTV cho 07 cán bộ; cho ý kiến bổ nhiệm CTT Sở TNT&MT, CTT sở GTVT-XD, bổ nhiệm PCTT Sở GTVT, miễn nhiệm CTT Sở Tài chính, bổ nhiệm PCTT phụ trách Thanh tra Sở Tài chính, bổ nhiệm lại CTT Sở KH&ĐT, bổ nhiệm lại PCTT Sở Tài chính, kéo dài thời gian giữ chức vụ PCTT Sở KH&ĐT; bổ nhiệm 01 lãnh đạo cấp phòng, điều động 8 Trưởng phó phòng và 10 cán bộ công chức, chuyển đổi vị trí công tác 02 cán bộ.

*e. Công tác khác*

Với trách nhiệm là Trưởng khối thi đua các cơ quan nội chính tỉnh, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thành công Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và tổ chức tập huấn công tác TĐKT cho các cơ quan, đơn vị trong khối.

Đón tiếp chu đáo các đoàn tham gia giải cầu lông Báo Thanh tra toàn quốc lần thứ 15 tại tỉnh Lào Cai, cử vận động viên tham gia kết quả giành giải nhất toàn đoàn với 7 HCV, 9 HCB, 5HCĐ.

Lãnh đạo, chỉ đạo đối với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan như Công đoàn, đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ, Hội Luật gia, Cựu chiến binh. Tăng cường hiệu quả hoạt động và thực hiện tốt các chỉ thị nghị quyết của Đảng, của tổ chức cấp trên, đề ra các nội dung và phương pháp hoạt động, tích cực tuyên truyền và vận động đoàn viên, hội viên chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Duy trì thường xuyên, kịp thời sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ đối với các tổ chức đoàn thể, các tổ chức hội, tăng cường sự phối kết hợp giữa các thành viên của tổ chức đoàn thể, các tổ chức hội trong cơ quan nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mỗi tổ chức, tích cực vận động và chăm lo cải thiện tinh thần, vật chất cho đoàn viên, hội viên.

Ứng hộ các quỹ từ thiện; tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới; tham gia các hoạt động thể dục, thể thao do TTCP, UBND tỉnh và các cấp, các ngành phát động.

**4. Đánh giá chung**

Trong công tác chỉ đạo, điều hành 9 tháng đầu năm 2018, Thanh tra tỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế đã đề ra, đảm bảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thanh tra nhà nước, hiệu lực và hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của Thanh tra tỉnh được nâng cao. Bên



cạnh việc chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chung khi được giao, Thanh tra tỉnh đã kịp thời xử lý có hiệu quả những vấn đề đột xuất, phát sinh, đặc biệt trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tuy nhiên, trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018, Thanh tra tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là: Kết quả xử lý thu hồi sau thanh tra chưa cao; phương pháp làm việc của một số cán bộ còn chưa tích cực đổi mới nên chất lượng hiệu quả công tác tham mưu theo chức năng nhiệm vụ chưa được như mong muốn.

## **II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019**

### **1. Công tác thanh tra**

- Tiếp tục tuyên truyền Luật Thanh tra cũng như các văn bản dưới Luật tới toàn thể cán bộ, công chức trong toàn ngành Thanh tra.

- Tập trung thanh tra trách nhiệm thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Đẩy mạnh công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, nhằm phát hiện, xử lý, ngăn ngừa các vi phạm, chống thất thoát ngân sách, tài sản, nguồn lực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tăng cường công tác giám sát, thẩm định kết quả thanh tra, bảo đảm các cuộc thanh tra có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ kiểm tra; đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra để thu hồi triệt để tài sản của Nhà nước đã bị thất thoát và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra. Đặc biệt là thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 20/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện kết luận thanh tra trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

### **2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo**

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, của tỉnh, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tăng cường đôn đốc, thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, khiếu nại, tố cáo gắn với kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi bị tố cáo và các văn bản chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh.

- Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, địa phương nghiên cứu mô hình mới, chính sách mới nhằm giải quyết kịp thời, có hiệu quả khiếu nại, tố cáo của công dân ngay tại địa phương, cơ sở khi mới phát sinh; đặc biệt quan tâm giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.



- Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỉ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; chú trọng việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

- Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc giải quyết khiếu nại hành chính và tham gia tố tụng hành chính; Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh về triển khai Đề án “Đổi mới công tác quản lý, tổ chức tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2017-2020”.

### **3. Công tác phòng, chống tham nhũng**

- Thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tuyên truyền sâu, rộng tới toàn thể cán bộ và nhân dân về Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản liên quan; đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính; tăng cường vai trò, trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng.

- Thực hiện tốt Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về kê khai tài sản, thu nhập cho tất cả các đối tượng thuộc diện phải kê khai; Đề án số 18-ĐA/TU ngày 27/11/2015 của BCH Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh công tác PCTN lãng phí và chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020”; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 07/4/2017 của UBND tỉnh Lào Cai về việc tăng cường công tác kê khai minh bạch tài sản thu nhập trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng như: Đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, quản lý tài chính, thu chi ngân sách; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công khai minh bạch về tài sản trong các cơ quan, đơn vị; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo các hành vi có liên quan đến tham nhũng; điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án liên quan đến tham nhũng; thực hiện đầy đủ, kịp thời công tác tổng hợp, thông tin báo cáo về việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018 và dự kiến, nhiệm vụ năm 2019 của cơ quan Thanh tra tỉnh Lào Cai gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

#### **Nơi nhận:**

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;
- Lưu: VT. *TS*

**CHÁNH THANH TRA**



*Phan Đăng Toàn*